

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SGDDĐT-VP

Hà Tĩnh, ngày tháng 7 năm 2023

V/v báo cáo nội dung trả lời chất vấn
tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3502/UBND-TH₁ ngày 7/7/2023 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, như sau:

Câu hỏi 1. Việc mua sắm bổ sung thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục mầm non mới và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 vẫn còn nhiều vướng mắc. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp thời gian tới.

Trả lời:

- Nguyên nhân: Trước đây, thiết bị dạy học thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung; việc mua sắm do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh thực hiện, đơn vị mua sắm tập trung đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng không có đơn vị nào tham gia.

- Giải pháp thời gian tới: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023, theo đó thiết bị dạy học không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung; các địa phương, đơn vị căn cứ nhu cầu và khả năng nguồn kinh phí chủ động thực hiện mua sắm bổ sung theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Câu hỏi 2. Trong thời gian qua, một số trường trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình chất lượng cao, lớp chất lượng cao. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết căn cứ để thực hiện và việc kiểm định chất lượng, hiệu quả của loại hình giáo dục này?

Trả lời:

- Trong năm học 2022-2023, thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố Hà Tĩnh một số trường học trên địa bàn thành phố đã triển khai thí điểm chương trình chất lượng cao, lớp chất lượng cao. Cụ thể:

Trường THCS Lê Văn Thiêm thực hiện đề án thí điểm mô hình Trường tự chủ chất lượng cao đối với 5 lớp học sinh Khối 6. Có 6 trường thực hiện thí điểm lớp tiên tiến (Trường MN1, MN Bắc Hà, THCS Nguyễn Du, THCS Thạch Linh, THCS Nam Hà, THCS Lê Bình).

- Căn cứ để thực hiện:

Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: *“Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo”*.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: *“Phát triển hệ thống giáo dục đào tạo đồng bộ, chất lượng cao, thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và hội nhập”*.

Nghị quyết 03-NQ/Th.U của BCH Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh về *“Phát triển giáo dục thành phố Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập đến năm 2025 và những năm tiếp theo”* tiếp tục nhấn mạnh: *Thí điểm xây dựng mô hình “Lớp chất lượng cao”, “Trường chất lượng cao” ở các cấp học để đáp ứng nhu cầu và cơ hội lựa chọn cho phụ huynh học sinh, chủ động xây dựng cơ chế đặc thù cho trường, lớp chất lượng cao của thành phố để xây dựng mô hình giáo dục hiện đại, áp dụng khoa học giáo dục tiên tiến để hội nhập quốc tế”*.

- Chương trình chất lượng cao đang thực thực hiện tại các trường thí điểm:

Ngoài chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT, các lớp thí điểm chất lượng cao triển khai các dịch vụ tự nguyện như sau:

+ Đối với các lớp tiên tiến ở các trường mầm non: Chương trình cho trẻ làm quen tiếng Anh theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT, có giáo viên bản ngữ 5 tiết/tuần; Chương trình dạy kỹ năng mềm: Múa, vẽ, đàn organ, MC, nhẩy hiện đại 2 tiết/tuần (theo nhu cầu của phụ huynh và năng khiếu của trẻ, đăng ký mỗi cháu không quá 2 môn); Tổ chức trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa (1 lần/tháng hoặc chủ đề); Tổ chức các hội thi, giao lưu theo từng chủ đề, sự kiện văn hoá địa phương; Học vào ngày thứ 7; trả trẻ muộn hơn theo giờ quy định (không quá 1h); Tắm, gội đầu cho bé; Khám và tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng.

+ Đối với lớp chất lượng cao các trường Trung học cơ sở: Bổ sung chương trình dạy học tiếp cận năng lực nâng cao và phù hợp khả năng phát triển của học sinh các môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh; Bổ sung chương trình tiếng Anh do giáo viên nước ngoài dạy nhằm tăng cường các kỹ năng nghe nói cho học sinh; Bổ sung chương trình tin học lập trình; Tăng cường dạy song ngữ môn Toán - tiếng Anh; Tăng cường các hoạt động giáo dục trải nghiệm, giáo dục STEM, các hoạt động TDTT, rèn luyện kỹ năng sống đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển năng lực, năng khiếu của học sinh; Bố trí các tiết tăng cường trong thời khóa biểu hàng ngày sáng, chiều. Các môn Ngữ văn, Toán chương trình phối hợp không tách rời giữa cơ bản, nâng cao. Môn tiếng Anh dạy chương trình tăng cường theo giáo trình riêng. Hoạt động GD kỹ năng sống sắp xếp riêng theo từng chuyên đề. Hàng tuần, học sinh được tham gia các câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật.

(Phí dịch vụ chất lượng cao: Các trường mầm non: 800.000đ/tháng/trẻ; Các lớp thí điểm các trường THCS Nguyễn Du, Thạch Linh, Nam Hà, Lê Bình: 500.000đ/tháng/hs; Lớp 6 trường THCS Lê Văn Thiêm: 1.270.000đ/tháng/hs).

- Tuy nhiên, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có văn bản hướng dẫn về mô hình trường, lớp chất lượng cao nên việc triển khai thí điểm mô hình này còn

thiếu cơ sở pháp lý. Thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo Sở GDĐT; UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Phòng GDĐT Thành phố và các trường học tổ chức thí điểm tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện để vừa đảm bảo cơ sở pháp lý và thực tiễn, vừa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và từng bước thực hiện cơ chế tự chủ đối với một số cơ sở giáo dục.

Câu hỏi 3. Tình trạng dạy thêm, học thêm đối với học sinh, nhất là học sinh Tiểu học vẫn diễn ra, thậm chí có tình trạng các cháu mới nghỉ hè đã phải đi học thêm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm? Việc thanh tra, kiểm tra, xử lý tình trạng này và giải pháp trong thời gian tới.

Trả lời:

Thời gian qua, phần lớn các cơ sở giáo dục và giáo viên trên địa bàn tỉnh đều đã thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định dạy thêm, học thêm của Bộ GDĐT và của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, ở một số nơi có điều kiện thuận lợi, tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trái quy định đối với học sinh, nhất là học sinh tiểu học vẫn còn diễn ra.

- Nguyên nhân:

+ Một bộ phận phụ huynh mong muốn cho con được học thêm để nâng cao kiến thức, do áp lực của một số cuộc thi hoặc do đi làm cả ngày, thiếu người chăm sóc, quản lý, ... nên gửi con đến nhà các thầy cô để học thêm, kèm cặp, trông coi.

+ Nhận thức của một số giáo viên chưa đầy đủ, nghiêm túc nên vẫn còn có tình trạng tổ chức dạy thêm cho học sinh Tiểu học, trái với quy định.

+ Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra giám sát, chấn chỉnh của các cơ quan chức năng chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết.

+ Thiếu các văn bản hướng dẫn của trung ương về tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

- Trách nhiệm: Để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học trách nhiệm thuộc về lãnh đạo của trường tiểu học (có giáo viên vi phạm), các phòng GDĐT, Sở GDĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh và phụ huynh còn hạn chế, chưa đầy đủ. Ngoài ra việc thanh tra, kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng chưa thường xuyên, việc xử lý các cá nhân vi phạm chưa kịp thời.

- Giải pháp trong thời gian tới:

+ UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở GDĐT và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh và phụ huynh về dạy thêm và học thêm trái quy định.

+ Chỉ đạo ngành Giáo dục đẩy mạnh đổi mới phương pháp và hình thức dạy học; đổi mới thi cử, kiểm tra, đánh giá nhằm giảm áp lực học tập và thi cử cho học sinh.

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các tập thể và cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; nhất là việc dạy thêm đối với học sinh tiểu học.

+ Tiếp tục có ý kiến với Bộ GDĐT rà soát, thay thế Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

Kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng và tương đương thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Quỳnh Diệp